



อาสนวิหารอัสสัมชัญ

ASSUMPTION CATHEDRAL

<http://assumptioncathedral.catholic.or.th/>

คิดสักนิด...สะกิดใจ



รีไซเคิล...โตไปใจกว้าง

“ถ้าผู้ใดอยากเป็นคนดีหนึ่ง ก็ให้ผู้นั้นทำตนเป็นคนสุดท้าย ใจกว้างและเป็นผู้รับใช้ของทุกคน” (เทียบ มก 9:35)

ช่วงนี้ฝนลงสายตลอดทุกวันหนักบ้างเบาบ้าง แต่ระยะหลังๆมานี้ค่อนข้างจะไปทางหนักและหนาเม็ดเสียมากกว่าครับ หลายคนเลิกแล้วกับใช้ขวด...ไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนไหนก็ตาม ชาวคราวบ้านเราเมืองไทยก็ยังคงเกาะติดขวดเดิมเดิมไม่ว่าจะเป็นเกมการเมือง เรื่องดารา พาไปสัมผัสกับไฟสงครามทางภาคใต้ การกวาดล้างยาเสพติด และที่กำลังเป็นประเด็นร้อนร้อนก็คงไม่อาจเลี่ยงที่จะพูดได้ก็คือ...ภัยพิบัติทางน้ำที่ดูเหมือนจะงวดเข้ามาทุกทีทุกที ทุกคนต่างก็ลุ้นกันว่าปีนี้จะสูงหรือระดับน้ำจะต่ำกว่าปีก่อน หรือจะไม่กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ ที่ผ่านมาเดือนกว่าๆนี้ก็มีพี่น้องทางภาคเหนือหลายพื้นที่พบกับวิกฤตและภัยพิบัติทางน้ำแล้วครับผม

นอกจากข่าวต่างๆเหล่านี้แล้ว ก็ยังมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนำมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน นั่นก็คือประเด็นที่แต่ละโรงเรียนทั้งในสังกัดรัฐบาล เอกชน และโรงเรียนเครือคาทอลิกของเราตอบรับกับนโยบาย “หลักสูตร โตไปไม่โกง” เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีโอกาสได้รับความวางใจจากโรงเรียนอัสสัมชัญ ศึกษา ให้พูดคุยแบ่งปันกับเด็กๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในหัวเรื่องดังกล่าว จึงมีโอกาสได้เข้าไปท่องเที่ยวในเว็บไซต์ พบเนื้อหามากมายในเรื่องเดียวกันนี้ พร้อมทั้งมีทั้งภาพสีสันสดใส และมีบทเพลงประกอบเนื้อหาด้วย ท่าทางน่าสนใจ

“ถ้าผู้ใดอยากเป็นคนดีหนึ่ง ก็ให้ผู้นั้นทำตนเป็นคนสุดท้าย ใจกว้างและเป็นผู้รับใช้ของทุกคน” (เทียบ มก 9:35)

ที่น่าสนใจอยู่มากๆ...ก็คือ...เนื้อหาเรื่อง “โตไปไม่โกง” ผู้เรียบเรียงเนื้อหาว่าไว้ว่า... มีองค์ประกอบหลักอยู่ 5 หัวเรื่องใหญ่ นั่นคือ การจะฝึกอบรมให้เด็ก เยาวชน บุคลากรทุกคนทุกภาคส่วน โตไปไม่โกงนั้น ต้องผ่านการฝึกฝนในเรื่อง “ชื่อตรงชื่อสัตย์” เข้าทำนองว่า “ชื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน” เป็นเรื่องแรก ตามมาคือเรื่อง “ความรับผิดชอบ” เป็นเรื่องที่สอง ต่อมาจึงเป็นเรื่อง “การรู้จักชีวิตพอเพียง” เป็นเรื่องที่สาม และ “การรักความเป็นธรรม” เป็นเรื่องที่สี่ ปิดท้ายเรื่องที่ห้า ก็คือ “การมีจิตอาสาจิตเมตตา” นั่นเอง

ไม่ได้มีความมุ่งหมายนำมามะพร้าวหัวมาขายสวน เอาเรื่องเดิมๆที่เราคุ้นเคยแล้วมาเล่าซ้ำ แต่มุ่งหมายที่จะสร้างประเด็นคำถามสำหรับเราผู้อ่านทุกท่าน ว่า... พวกท่านไม่รู้สึกรู้สึกันบ้างเลยหรือ เป็นต้นทุกท่านที่อย่างน้อยอายุประมาณ สามสิบสี่สิบปีขึ้นไป พอเชื่อว่า ไม่ว่างจะเป็นเรื่อง “ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อ

ตัวเองและผู้อื่น” เรื่อง “ความมีวินัยในตัวเอง” เรื่อง “การรู้จักประหยัดอดออม” “เป็นคนไทยรักชาติศรัทธาศรี มีธรรมะประจำใจ ใจเป็นธรรม และมีเมตตาโอบอ้อมอารี ต้อนรับขับสู้” ไม่ใช่สิ่งที่บรรดาพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย คุณครู ผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมบ้านเมืองเราสั่งสอนอบรมกันมาอย่างช้านานแล้วหรือ

ถ้าเป็นเช่นนั้น... มันเกิดอะไรขึ้น สิ่งที่เคยมีอยู่มันหายไปไหน ทำไมเราจึงขาดไปและจำเป็นต้อง “รีไซเคิล” ดึงวงกลับมาปลูกฝังกันอีกครั้ง และเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ด้วย เป็นครั้งที่เป็นวาระแห่งชาติกันเลยทีเดียว ในหัวเรื่องที่ถูกนำมาปิดฝุ่นเช็ดถูและใส่ภาชนะใหม่เข้าไป และเราก็ให้ชื่อเพราะๆเข้าไปว่า “โตไปไม่โกง”

“ถ้าผู้ใดอยากเป็นคนที่ดีหนึ่ง ก็ให้ผู้นั้นทำตนเป็นคนสุดท้าย ใจกว้างและเป็นผู้รับใช้ของทุกคน”

(เทียบ มก 9:35)

หากเจาะถามกันต่อไปว่า... “ทำไมคนไทย เพื่อนพี่น้องเรากันเองต้องโกงกันด้วย???” คงจะได้รับคำตอบ และอธิบายกันมากมาย และคำถามที่ว่า “ใครบ้างที่เราจะไม่โกงเขา???” อาจจะได้แนวทางที่ชัดเจนกว่าก็อาจจะเป็นไปได้... มาลองคิดดูคนที่เราจะไม่ไปโกงเขา ก็อาจจะเป็นคนที่มีอำนาจมากกว่าเรา เรารู้ว่าไม่อาจหลอกหลวงเขาได้ และอีกกลุ่มหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือ... “คนที่เรารัก” เราจะไม่โกงเขา หากเขาเป็นพ่อแม่พี่น้อง คนในครอบครัวในสายตาของเรา (ที่ต้องดักคอไว้ก่อนว่า “ในสายตาของเรา” เพราะหลายคนก็ถูกพบว่าโกงพี่น้องของตนเองด้วยเช่นกัน นั่นผมเหมาว่าเขาเห็นพี่น้องของเขาแต่เขาไม่รู้สึกรู้ว่าพี่น้องที่เขาเห็นนั้น...จะเป็นพี่น้อง เป็นคนในครอบครัวของตน)

ทำให้เห็นว่า ณ เวลามีมิตรภาพ ความเป็นพี่เป็นน้องกันในหมู่พี่น้องคนไทย ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พี่น้องคริสตชน มันถูกลดทอนลงไป ไม่ว่าจะด้วยวัตถุนิยม บริโภคนิยม และที่สำคัญที่สุดปัจเจกนิยม ที่สนใจแต่ความสุขหรือความคิดของตนเองเท่านั้นเป็นอันดับแรก แสดงว่าประเด็นแรกสุด... เราคงต้องเร่งกลับมาสร้างความรักความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ให้สยามของเราเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และการปลอบโยนจิตใจที่เจ็บปวดด้วยผลจากเรื่องต่างๆ ให้มีความโอบอ้อมอารี ที่เราสรุปเป็นคำสั้นๆว่า “จงเป็นคนใจกว้าง”

“ถ้าผู้ใดอยากเป็นคนที่ดีหนึ่ง ก็ให้ผู้นั้นทำตนเป็นคนสุดท้าย ใจกว้างและเป็นผู้รับใช้ของทุกคน”

(เทียบ มก 9:35)

พ่อจึงขอนำเสนอและเชิญชวนว่า ขอปรับจากประโยคที่ว่า “โตไปไม่โกง” กลับมาเป็น “โตไปใจกว้าง” และเราจงมาร่วมกันปลูกสร้าง และปลูกฝังให้กับเด็กๆ เยาวชน ลูกหลานของเราให้เป็นคนใจกว้างกันเถิดครับ ใจกว้างดังที่พระบิดาของเราทรงใจกว้างรัก และให้อภัยต่อเราทุกคน พ่อมั่นใจว่า... หากเราดำเนินชีวิตด้วยคำสอนเรื่องความรักและให้อภัยของพระเจ้าแล้ว จิตใจของเราจะอ่อนโยน (ดังพี่น้องชาวไทยในอดีตที่โอบอ้อมอารี) เปี่ยมด้วยความรักเมตตา ถ้าหากเราเห็นด้วยใจว่าทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของตัวนั้น เป็นพี่น้องเป็นคนในครอบครัวเดียวกันในบ้านของพระบิดา และที่สำคัญเราจะ “ใจกว้าง” เราจะ “ไม่โกง

โดย... นกขุนทอง